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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  

(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 

------------------------------------------------------------------                                                                    

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ประธานที่ประชุม 
2. นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง รองประธาน 
3. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รองประธาน 
4. นายปรรณ แจ้งพูล  แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง รองประธาน 
5. นายอนุรักษ์ จีนะวัฒน์  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง รองประธาน 
6. พ.ต.อ.เสน่ห์ จรรยาสถิต  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
7. นางญาณินท์ หิรัญเถกิงพันธ์ แทน คลังจังหวัดระยอง 
8. นายสุรพล สุทธจินดา  อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
9. นายประธาน นรรัตน์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
10. นางสุรีย์ สิงหะรัตน์  แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
11. นายปรีชา กลีบสุข  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
12. นางรัตนา พละชัย  แรงงานจังหวัดระยอง 
13. นายชาตรี มีบุญ   แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง 
14. นายฉัตรชัย ทองสนธิ   แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
15. นางกัญญ์ชลา สุขิตระกูล แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
16. นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
17. นายสุมิตร มงคลยงค ์  การค้าภายในจังหวัดระยอง 
๑8. นางเปรมวดี ผดุงศรี  แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
19. นางพิมพิงฟ้า โชคระพิณภัสส์อารยา แทน ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานระยอง 
20. นายนิทัศน์ เมธิรานันท์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
21. นายโชดก วิริยะพงษ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
22. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
23. นางไพจิตร เกษางาม  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
24. นายวิเชียร กิติไพจิตร  กรรมการหอการค้าจังหวัดที่ประธานหอการค้าจังหวัดมอบหมาย 
25. นายประเทือง วงศ์ซ้ิม  กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ประธานสภาอุตสาหกรรมมอบหมาย 
26. นายปรัชญา สมะลาภา ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่หอการค้าจังหวัดได้รับการรับรอง 
27. นายเสนาะ รอดระหงษ์ แทน ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับการรับรอง 
28. นางคณิศร ไตรรัตน์จรัสพร แทน ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดได้รับการรับรอง 
29. นายอดิศร พัฒนภักด ี  ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่ชมรมธนาคารจังหวัดได้รับการรับรอง 
30. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง เลขานุการ 
31. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายเสรี จิรัฐพิกาลพงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายเรืองศักดิ์ วรังษี  เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. ประธานชมรมนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
3. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนภาคประชาสังคม 
4. เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอาทิตย์ ละเอียดดี  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
2. นายวิญญู หมั่นการ   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
๓. นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 
4. นายประสิทธิ์ บุญบู้  แทน ผู้อ านวยการแขวงการทางระยอง 
๕. นางลดาวัลย์ วนโกสุม  ประมงจังหวัดระยอง 
๖. นางวิจิตรา ตุ่มวิจิตร  แทน จัดหางานจังหวัดระยอง 
๗. สท.ไชยยันต์ เกิดเหมาะ  แทน ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
๘. นางจันทร์ทิพย์ จันทวงศ ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง  
๙. นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
10. นางณัฏฐุ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ แทน นายอ าเภอเมืองระยอง 
11. นายเอกชัย แสงศรี  แทน นายอ าเภอแกลง 
12. นายอ านวย เกษตรสินธุ์นุกูล แทน นายอ าเภอบ้านฉาง 
13. นายนภดล จารุพงศ์  นายอ าเภอปลวกแดง 
14. นายดาระไน ยี่ภู่  นายอ าเภอนิคมพัฒนา 
15. นายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์ แทน นายอ าเภอเขาชะเมา 
๑๖. นายวัฒนะ ผาสุก  แทน นายอ าเภอวังจันทร์ 
๑๗. นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอ าเภอบ้านค่าย 
๑๘. นายวิโรจน์ รมเยศ  นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก 
๑๙. นายนิคม เกษมปุระ  ผู้แทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
๒๐. นายคารม พิมพา  ผู้แทน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) 
๒๑. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
๒๒. นายวัชรินทร์ ซ้วนขาว  ส านักงานจังหวัดระยอง 
๒๓. นายเจษฎา สุนทรารชุน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมฯ 
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

                           จังหวัดระยองมีค าสั่งที่  3425/2557 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพ่ือท าหน้าที่                  
ในการให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด            
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และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า         
การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัด 

                          ส าหรับการประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพ่ือหารือร่วมกันในการบริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ        
ตามกรอบแนวทางพัฒนาของจั งหวัดระยอง ,ประกอบกับติดตามผลการด า เนินการตามมติที่ประชุม                  
กรอ.จั งหวัดระยอง ,ครั้ งที่  2/๒๕๕7}เมื่อวันที่ ,23}กันยายน,2557}และมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ                
มาเพ่ือร่วมพิจารณา 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง     

เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 2๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
        (ฝ่ายเลขานุการ : น าเสนอ) 

    ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 2๓ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะ          
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งและน าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) พร้อมให้แจ้งกลับ      
และรับรองด้วยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว  

   จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งนี้  หากกรรมการท่านใดยังมีความประสงค์         
จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 

  มติที่ประชุม :vรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหา      
ทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 2๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ 
      - รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดระยอง ประจ าปี ๒๕๕๗ 
           (ส านักงานคลังจังหวัด : น าเสนอ)  

   ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง  :vโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย               
๑) สาขาเหมืองแร่ ๓๘.๘% ๒) สาขาอุตสาหกรรม ๓๗.๔% ๓) สาขาการขายส่งขายปลีก ๖.๔% ๔) สาขาไฟฟ้า 
๖.๑% ๕) สาขาอสังหาริมทรัพย์ ๔.๐% และ ๖) สาขาอ่ืนๆ ๗.๓%  
   สรุปสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยองปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 
   ๑. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๗ หดตัวร้อยละ        
๒.๖ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ที่ขยายตัวร้อยละ ๗.๒ โดยมีการลงทุนภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ                     
ด้านอุปทาน ขยายตัวในอัตราร้อยละ ๒.๐ ชะลอลงจากปี ๒๕๕๖ ที่ขยายตัวร้อยละ ๔.๑ ตามภาคอุตสาหกรรม             
จากทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่ภาคบริการขยายตัวร้อยละ ๑๑.๕ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ที่ขยายตัว
ร้อยละ ๑๑.๑ ส่วนภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ ๓.๗ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ที่ขยายตัวร้อยละ ๔.๘ เป็นผลมาจาก
ราคาและปริมาณผลผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญลดลง ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัด หดตัวร้อยละ ๕.๖ เป็นผลมาจาก     
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ ๔.๙ ๕.๒ และ ๐.๒ ตามล าดับ 
เนื่องจากผู้ประกอบการรอการประเมินทิศทางการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้นคาดว่าการลงทุนจะค่อยๆ ฟ้ืนตัว   
ดีขึ้นตามทิศทาง การส่งออกท่ีจะปรับดีขึ้นสอดคล้องกับอุปสงค์จากต่างประเทศ 

http://www.rayong.go.th/
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   ๒. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ร้อยละ 
๒.๗ ต่อปี ชะลอลงจากปี ๒๕๕๖ ที่อยู่ร้อยละ ๓.๘ ตามราคาน้ ามันเชื่อเพลิงขายปลีกในประเทศโดยเฉลี่ยลดลง       
และมาตรการดูแลค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกา รตรึงราคา
ก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน และลดราคาน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ 
   เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประจ าเดือนตุลาคม 2557 
   ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 11.7 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 3.2           
ภาคบริการ หดตัว 3.8 ภาคการบริโภคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ร้อยละ 4.7 การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 48  
    การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยองปี ๒๕๕๘ เศรษฐกิจจังหวัดระยองปี ๒๕๕๘ 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๑.๒ (โดยช่วงที่คาดการณ์ร้อยละ ๐.๖ – ๑.๘)  
   ด้านการผลิต :vขยายตัวตามภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เนื่องจากเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
แบบค่อยเป็นค่อยไป 
   ด้านการใช้จ่าย : ขยายตัวเล็กน้อย โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน 
และการใช้จ่ายภาครัฐจะปรับตัวดีขึ้นจากปี ๒๕๕๗  
   ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ :vอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ ๒.๓ ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ ๒.๐ – ๓.๐ ต่อปี) ชะลอลงจากปี ๒๕๕๗ ตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
โดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก 
   นายปรัชญา สมะลาภา :vปัจจุบันหอการค้าไทยได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลของส านักงาน   
คลังจังหวัดเนื่องจากที่ประชุมหอการค้าทั่วภูมิภาคได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติให้หอการค้า       
ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัดเป็นข้อมูลหลัก แล้วน ามาประมวลร่วมกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด และที่ประชุม              
ได้มีข้อเสนอแนะว่า ให้ส านักงานคลังจังหวัดเร่งจัดเก็บข้อมูลให้เร็วขึ้น เพราะปัจจุบันข้อมูลของส านักงานคลังจังหวัด
จะช้ากว่าปกติประมาณ ๒ – ๓ เดือน ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการชี้เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
   ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : เนื่องจากมีข้อสงสัยข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ 
หดตัวร้อยละ 48 ซึ่งเป็นการหดตัวอย่างมาก ส่วนภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 11.7 ไม่ทราบว่าไปขยายตัว   
ตรงส่วนใด จึงน่าจะทบทวนตัวเลขในส่วนนี้ใหม่ และขอให้ส านักงานคลังจังหวัดช่วยอัพเดทข้อมูลให้ทันต่อปัจจุบัน 
   ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : ข้อมูลต่างๆ ส านักงานคลังจังหวัดจะขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งที่รายงานในข้างต้น จะเป็นข้อมูลประมาณการ เพราะการน าข้อมูลออกมาเผยแพร่จะต้องยึดข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงท าให้ได้ข้อมูลเกิดการล่าช้ากว่าปกติ 
   นายวิเชียร กิติไพจิตร :vเรื่องข้อมูลสถิติภาคเอกชนถือว่ามีความส าคัญมากในการ      
บริหารจัดการ ซึ่งอยากให้จังหวัดระยองได้ข้อมูลที่แท้จริง จึงขอเสนอให้ท าเป็นนโยบายของจังหวัด  โดยให้          
ส่วนราชการและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือน ซึ่งจะท าให้ภาคเอกชนได้ปรับปรุงหรือวางแผน
ในการท างานได้ตามข้อมูลที่แท้จริง ปัจจุบันข้อมูลจะต้องส่งไปยังส่วนกลางซึ่งจะท าให้ล่าช้า และเมื่อข้อมูลกลับมา    
ไม่ตรงกับความเป็นจริงท าให้การบริหารจัดการเกิดการผิดพลาด จึงอยากให้จังหวัดระยองได้ท าเป็นตัวอย่าง 
   ประธานที่ประชุม : ข้อมูลที่ได้มาจะช้ากว่าปกติ ถ้าสามารถปรับวิธีการที่ได้มาของข้อมูล      
ให้เร็วกว่าปกติได้ก็จะเป็นการดี  

 มติที่ประชุม : ให้ส านักงานคลังจังหวัดรับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ  ในการ
จัดเก็บข้อมูลสถิติเก่ียวกับเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดระยองให้ทันต่อปัจจุบัน 
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วาระท่ี  4 เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 
      4.1 ผลการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
           (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : น าเสนอ) 

      อุตสาหกรรมจังหวัดระยองv:vตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2557          
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง            
ของโรงงานอุตสาหกรรม 
       สรุปผลการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ต าบลบางบุตร 
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย และต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการระบายน้ าเสีย         
ลงสู่คลองใหญ่ เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่าโรงงานจ านวน 47 แห่ง        
ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าระยองมีปริมาณน้ าเสียจากโรงงาน ดังนี้ 1) ต าบลหนองบัวมีโรงงานจ านวน 40 แห่ง ปริมาณน้ าเสีย 
12,000 ลบ.ม./วัน 2) ต าบลบางมีโรงงานจ านวน 2 แห่ง ไม่มีการระบายน้ าออกจากโรงงาน 3) ต าบลหนองละลอก
มีโรงงานจ านวน 4 แห่ง ปริมาณน้ าเสีย 120 ลบ.ม./วัน และ 4) ต าบลละหารมีโรงงานจ านวน 1 แห่ง ไม่มีการ
ระบายน้ าออกจากโรงงาน ส่วนเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะมีโรงงานบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง สามารถบ าบัด    
น้ าเสียได้สูงสุด 14,000 ลบ.ม./วัน โดยเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่และก าหนดจุดเก็บตัวอย่างจ านวน 14 จุด แบ่งเป็น           
บริเวณแม่น้ าระยอง (คลองใหญ่) คลองปลากั้ง และคลองขอนลาย จ านวน 8 จุด บริเวณโรงงาน จ านวน 6 จุด     
และได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าทั้ง 14 จุด ในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และจากผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว มีโรงงานที่ปล่อยน้ าเสียเกินค่ามาตรฐาน จึงให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียรวม              
โดยให้คุณลักษณะของน้ าทิ้งท่ีระบายออกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ส่วนการเก็บตัวอย่างน้ า         
ในแม่น้ าระยองช่วงนั้นมีปริมาณน้ ามากอาจไม่แสดงค่าความสกปรกมากนัก จึงมีความเห็นว่าควรเก็บตัวอย่างน้ า
ในช่วงฤดูแล้งอีกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ในฤดูน้ าหลาก ซึ่งจะท าให้เห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  นายปรัชญา สมะลาภา : การตรวจสอบน้ าเสียเป็นประเด็นใหญ่ของจังหวัดระยอง           
จะได้รับการแก้ไขแบบครั้งคราวไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดระยองมีกองทุนจ านวนมากจึงเสนอต่อที่ประชุม           
ให้ใช้งบประมาณของกองทุนจ้างหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ที่เป็นจุดวิกฤต เช่น แหล่งผลิต
น้ าประปา หรือแหล่งน้ าเสียที่ไหลผ่านชุมชน โดยให้ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ อาจจะเดือนละ 2 ครั้ง และ           
น าผลการตรวจสอบมารายงานต่อท่ีประชุม กรอ.จังหวัดระยอง 
  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  :vจังหวัดระยองได้      
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก ากับ ควบคุม และติดตามการปล่อยน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคณะท างานได้ตรวจ
ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่เป็นการตรวจสอบที่ปลายเหตุ จึงขอให้ทางอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนทีช่่วยติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง 
  นายอ าเภอบ้านค่าย  :vตามที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพ้ืนที่ อ าเภอบ้านค่าย           
ซึ่งขณะนั้นไม่มีนายอ าเภอ แต่เมื่อกระผมมาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอบ้านค่ายก็ได้พูดคุยกับก านันผู้ใหญ่บ้าน         
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและตรวจติดตาม ในกรณี        
ที่เกิดน้ าเสียอยากให้คณะท างานหรือจะส่งผู้แทนไปพูดคุยกับทางอ าเภอก่อน ว่าจะด าเนินการกระบวนการใด        
เมื่อเข้าไปตรวจโรงงานจะท าให้ได้เป็นมาตรการเดียวกัน 
  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง :vกรณีเรื่องน้ าได้น าเสนอในที่ประชุม กกร.ครั้งที่ผ่านมา 
จากที่ได้พูดคุยเรื่องนี้ที่ผ่านมา ปัจจุบันก็ได้หยุดไป จึงเสนอที่ประชุมว่าให้จังหวัดระยองปรับปรุงแหล่งน้ าดิบ        
และกระบวนการผลิตน้ าประปา รวมถึงก าหนดมาตรการและบทลงโทษต่อผู้ที่ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสีย 
  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง :vน้ าที่น ามาผลิตเป็นน้ าประปาในจังหวัดระยอง    
มาจากแม่น้ าระยองผ่านมาจากอ าเภอบ้านค่าย ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก น้ าที่ผลิตเป็นน้ าประปา       
จึงไม่มีคุณภาพ ซึ่งที่ประชุม กกร.มีมติเสนอให้แยกน้ าที่น ามาผลิตน้ าประปากับน้ าเสียที่ออกจากกัน โดยเสนอ         
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ให้ใช้ท่อของกรมชลประทานเดิม โดยน าน้ ามาจากอ่างเก็บน้ ามาผลิตน้ าประปาโดยตรง จะท าให้ประชาชนมีความ
มั่นใจ ในการใช้น้ าได้มากขึ้น เพราะการประปาจะมีการตรวจสอบสารโลหะหนัก กกร.จึงเสนอที่ประชุมให้น ากลับมา       
พิจารณาใหม่ โดยให้มีการแยกระบบน้ าประปาอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ าเสีย 
  ประธานที่ประชุม :vให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองตรวจสอบ   
คุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าที่น ามาผลิตเป็นน้ าประปา ส่วนข้อเสนอของนายอ าเภอบ้านค่ายเป็นเรื่องที่ดี จึงให้ถือ       
เป็นแนวทางปฏิบัติว่าหน่วยงานใดที่เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ประสานไปยังอ าเภอในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือให้ทางอ าเภอ            
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการด าเนินการตรวจสอบด้วย ซึ่งจะท าให้ได้รับทราบปัญหาและสามารถตรวจติดตาม              
ได้อย่างต่อเนื่อง และให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกับตรวจสอบคุณภาพน้ า        
ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย 
  อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง :vหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้ า          
ในแม่น้ าล าคลองสาธารณะจะเป็นส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดจะตรวจสอบน้ าเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ   
ซึ่งเห็นด้วยที่จะให้มีหน่วยงานกลางที่มีงบประมาณสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการตรวจสอบและ    
การเก็บตัวอย่างน้ าจะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างสูง 
  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  : การตรวจสอบ       
คุณภาพน้ ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่  13 (ชลบุรี ) โดยด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะ แต่ถ้าจะให้ด าเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องจะต้อง                
ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ อาจจะใช้งบประมาณของกองทุนรอบโรงไฟฟ้า กองทุนสิ่งแวดล้อม หรือ
งบประมาณ CSRvของภาคอุตสาหกรรม จึงจะท าให้การติดตามและตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  ประธานที่ประชุม :vมอบให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง     
จัดท ารายละเอียดว่าจะจ้างหน่วยงานใดในการตรวจสอบคุณภาพน้ า ใช้ระยะเวลาเท่าไร และจะใช้งบประมาณ         
จากแหล่งใดมาด าเนินการ  

 มติที่ประชุม :v1) ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองตรวจสอบคุณภาพน้ า     
จากแหล่งน้ าที่น ามาผลิตเป็นน้ าประปา 2) ให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ           
การตรวจสอบคุณภาพน้ า ในกรณีที่จะเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ประสานไปยังอ าเภอในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือให้ทางอ าเภอ
ได้เข้าร่วมในการตรวจสอบด้วย ๓) ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจัดท ารายละเอียด
ว่าจะจ้างหน่วยงานใดในการตรวจสอบคุณภาพน้ า ใช้ระยะเวลาเท่าไร และจะใช้งบประมาณจากแหล่งใด             
ในการด าเนินการ และ 4) ให้โครงการชลประทานระยอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และหอการค้า      
จังหวัดระยอง และพิจารณาทบทวนโครงการใช้ท่อส่งน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปาจากอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่              
มายังฝายบ้านค่าย โดยใช้ท่อของกรมชลประทานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
 
   4.2 ความก้าวหน้าการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยอง    
         (ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : น าเสนอ) 

 ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าผังเมืองรวม 
ท าให้การด าเนินการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยองมีปัญหา เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร          
ที่มีความรู้ ความช านาญในการจัดท าผังเมือง ประกอบกับประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และที่ผ่านมา             
ไม่สอดคล้องกับพื้นท่ีจริง  

 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ได้มีการประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่  2 กันยายน 2557 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น            
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จากประชาชนครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งได้มีการเสนอขอปรับปรุงผังเมือง ปัจจุบันทางกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้เร่งรัดให้ด าเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณา     
ของคณะกรรมการผังเมืองประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2558 เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแล้ว จะส่งกลับ        
ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปิดประกาศเป็นเวลา 90 วัน โดยเปิดโอกาสให้เสนอปรับปรุงหรือยื่นค าร้อง          
ขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ เมื่อครบก าหนด 90 วัน จะน าข้อมูลที่มีการเสนอหรือค าร้องส่งให้คณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา    อีกครั้งหนึ่ง จึงจะประกาศใช้ได้  

 นายปรัชญา สมะลาภา :vกรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายที่จะผลักดันในการ             
แก้ไขพระราชบัญญัติผังเมือง ไม่มีการหมดอายุ เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติผังเมืองได้หมดอายุเป็นจ านวนมาก 
และไม่สามารถท าฉบับใหม่ได้ทัน จึงแจ้งให้จังหวัดระยองทราบว่าถ้ามีผังเมืองที่ใกล้จะหมดอายุ หรือเป็นผังเมือง         
ที่มีปัญหา และประชาชนรอการก าหนดผังเมือง ถ้าพระราชบัญญัติเมืองมีการแก้ไขไม่ให้หมดอายุก็จะเกิดปั ญหา      
กับประชาชนอย่างมาก เพราะฉะนั้นอยากจะให้มีการทบทวนว่าจังหวัดระยองมีผังเมืองในลักษณะนี้หรือไม่              
เพ่ือจะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 

 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : ผังเมืองรวมของจังหวัดระยองมีด้วยกันหลายผัง      
และยังมีผังที่ประกาศใช้อยู่ ปัจจุบันมีการประเมินผลและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าผังเมือง         
จะใช้ต่อไปได้หรือไม่ เมื่อประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับผังเมืองไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน ผังเมืองนั้นสามารถประกาศ         
ใช้ต่อไดอี้ก 5 ปี แต่ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับผังเมืองกรณีนี้จะต้องปรับปรุงผังเมืองใหม ่

 นายเสนาะ รอดระหงษ์ : ส าหรับจังหวัดระยองก าลังเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมก าลังขยายตัว ถ้าประกาศใช้ผังเมืองที่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาจะท าให้ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถ
ขยายตัวได้ จึงท าให้เกิดปัญหากับจังหวัดระยอง ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับจังหวัดระยอง การจัดท าผังเมือง
จังหวัดระยองจะต้องเป็นผู้ก าหนดว่าจะให้ด าเนินการไปทิศทางใด 

 นายปรัชญา สมะลาภา : การแก้ไขพระราชบัญญัติผังเมืองไม่ให้หมดอายุเป็นธงของ         
กรมโยธาธิการและผังเมืองและเป็นนโยบายของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วย ซึ่งคิดว่าจะเสนอต่อ สนช.        
ซึ่งในที่ประชุมของ สนช.ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้แล้ว ถ้าจะเป็นปัญหากับจังหวัดระยอง จึงให้จังหวัดระยองหารือ     
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  : ขอชี้แจงในเบื้องต้น เพราะยังไม่ เห็นร่าง
พระราชบัญญัติผังเมืองว่าจะเป็นอย่างไร แต่พระราชบัญญัติผังเมืองฉบับใหม่ที่ก าลังจะประกาศใช้ระบุว่า               
จะมีแนวทางการแก้ไขไม่ใช่ประกาศใช้ได้ตลอดไป ปัจจุบันใช้มาตรา 26 วรรคสาม ในการที่จะปรับผังให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต คิดว่าจะมีข้อก าหนดนี้ในพระราชบัญญัติใหม่ด้วย ส านักงานโยธาธิการและ     
ผังเมืองจังหวัดจะสอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ผังเมืองจะหมดอายุหรือไม่หมดอายุไม่ใช่ประเด็นหลัก 
ประเด็นอยู่ที่ว่าเมืองผังเมืองหมดอายุแล้วจะเกิดสุญญากาศ สิ่งที่จะต้องปรับแก้คือ ให้พระราชบัญญัติผังเมือง          
ที่หมดอายุให้ยังสามารถบังคับใช้ได้จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติผังเมืองฉบับใหม่ 
    ประธานที่ประชุม : ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองประสานขอข้อมูล    
จากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่ามีรายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร การที่จะแก้ไขให้พระราชบัญญัติผังเมือง          
ไมใ่ห้หมดอายคุงไม่ใช่ อาจจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น เพราะปัญหาที่ผ่านมาการแก้ไขผังเมือง 
จะต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งผังเมืองเป็นเรื่องที่ส าคัญมากและจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว         
และเกษตร จะมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในด้านรายได้และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมมีความ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นผังเมืองจะเป็นตัวกลางที่ท าให้การพัฒนาไม่เกิดปัญหา มีความสมดุล แต่ที่ผ่านมา
การจัดท าผังเมืองจะเกิดปัญหา เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้รายละเอียดการจัดท าผังเมือง มารู้ตอนที่จัดท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หรือตอนที่เชิญไปประชาคมก็ไม่ไป เมื่อกระบวนการจัดท าแล้วเสร็จมาร้องคัดค้าน จึงอยากให้ช่วยกัน
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ในช่วงของการด าเนินการจัดท า โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจะต้องใช้ทุกช่องทางนอกเหนือจาก        
ที่กฎหมายก าหนด เช่น การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่ อบต. แห่งเดียว ประชาชนก็ไม่ได้ไปดู ซึ่งจะต้อง              
เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น โดยส่งให้หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ       
หรือออกสื่อวิทยุ เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจสอบหรือจะขอปรับแก้ผังเมือง  
    ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  :vการจัดท าผังเมืองที่ผ่านมากรณีที่ เกิดการโต้แย้ง        
เพราะไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของพ้ืนที่ การที่จะปรับผังเมืองให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่       
คิดว่าจะเป็นไปได้ยาก จึงอยากให้นักวิชาการที่จัดท าผังเมืองลงไปดูพ้ืนที่จริงว่าสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร     
แล้วควรที่จะปรับหรือแก้ไขอย่างไร ไม่อย่างนั้นเมื่อจัดท าผังเมืองเสร็จก็จะมีการคัดค้านทุกครั้ง 
    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง :vการจัดท าผังเมืองในปัจจุบันเป็นการจัดท า        
ผังเมืองที่ไล่ตามความจริง ควรจะต้องเป็นผังเมืองที่ชี้น า ว่าในอนาคตจะให้จังหวัดระยองเป็นอย่างไร 
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง :vการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยองได้มีการ          
จัดประชุมหลายครั้ง ซึ่งในขณะนี้ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
    ผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
ประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ เรื่องของการท่องเที่ยว เนื่องจากบางพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นพ้ื นที่สีเขียว          
ซึ่งมีนักลงทุนส่วนใหญ่จะมาลงทุนท่ีจังหวัดระยอง แต่ไม่สามารถด าเนินการได้   

 มติที่ประชุม : ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองประสานขอข้อมูลจากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเก่ียวกับรายละเอียดข้อเท็จจริงของพระราชบัญญัติผังเมือง และน ามารายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

   5.1 แนวทางการจัดท าข้อมูลแบบครบวงจรของโรงงานอุตสาหกรรม  
           (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : น าเสนอ) 

     ประธานสภาอุตสาหกรรม :vปัจจุบันระบบฐานข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่กระจัด
กระจายตามหน่วยงานต่างๆ เช่น การสอบถามจ านวนแรงงานท าให้เมื่อเกิดปัญหาไม่มีข้อมูลในการแก้ไขปัญหา  
อย่างเบ็ดเสร็จ การแก้ไขปัญหาจึงล่าช้า ไม่มีทิศทาง เนื่องจากขาดข้อมูลในการตัดสินใจ มีแนวคิดที่จะจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันลงในระบบ GISvถ้าด าเนินการในส่วนนี้ได้ 
เรื่องท่ีเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย สามารถหาข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ได้ โดยมีบริษัทที่ปรึกษาช่วยด าเนินการ 
ซึ่งได้เสนอที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง จ านวน 2 ครั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ให้เห็นชอบในหลักการ   
ด้วยแล้ว 

 มติที่ประชุม : ให้ส านักงานจังหวัดระยองจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โดยประสานข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 
   5.2 การปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยอง 
                                   (หอการค้าจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว             
     จังหวัดระยอง และชมรมธนาคารจังหวัดระยอง) 

   ประธานสภาอุตสาหกรรม :vสืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการร่วมเอกชน       
จังหวัดระยอง (กกร.) มีความกังวลเรื่องแรงงานต่างด้าว ซ่ึงปีที่แล้วได้มีการรับจดทะเบียนแรงงานด้าวในจังหวัดระยอง
ประมาณ 75,000 คน และจากนั้นจะเป็นการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวจะต้องกลับไปประเทศต้นทาง          
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ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหากับจังหวัดระยอง กกร.จึงน าเสนอ คสช.ในการช่วยประสานกับประเทศต้นทางของแรงงาน     
ต่างด้าวให้มาพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย และได้น าเสนอแผนระยะยาว ดังนี้  
  1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาแรงงานต่างด้าวทั้งหมดไปตั้งศูนย์จัดหาแรงงาน       
ต่างด้าวในประเทศที่จะน าแรงงานต่างด้าวมาในประเทศไทย เพ่ือคัดกรองแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ประเทศต้นทาง              
ส่วนค่าด าเนินการผู้ที่ต้องการแรงงานจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
  2. ให้มีการควบคุมปริมาณแรงงานต่างด้าวที่ต้องการในประเทศโดยใช้ข้อมูลความต้องการ
แรงงานต่างด้าวในแต่ละจังหวัดและมีการปรับขึ้นหรือลดได้ทุกระยะ 3 เดือน 
  3. หากมีผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการแรงงานเพ่ิมเติมจากการขยายก าลังการผลิตหรือ
ผู้ประกอบการรายใหม่แจ้งให้จังหวัดที่ตนเองสังกัดทราบเพ่ือปรับขยายตัวเลขแรงงาน 
  4. หากระหว่างปีจะต้องมีแรงงานต่างด้าวบางรายต้องเดินทางกลับประเทศ ก็ให้จัดหา    
แรงงานใหมท่ดแทน โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ 
    5. เพ่ือป้องกันการขาดแคลนแรงงาน หรือมีการใช้แรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องแรงงานต่างด้าว เปิดขึ้นทะเบียนใหม่หรือต่ออายุได้ทุกวันในเวลาราชการ 
   แรงงานจังหวัดระยอง :vตามที่ คสช.ให้ด าเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
ONE STOP SEVICE จังหวัดระยองมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจ านวน 75,000 คน ซึ่งการคัดกรองแรงงาน    
ไม่มีความเข้มงวด ขั้นตอนต่อไปให้แรงงานต่างด้าวกลับไปพิสูจน์สัญชาติยังประเทศต้นทาง และกระทรวงแรงงาน      
ได้มีการผ่อนปรนให้นายจ้างน าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่งถือบัตรสีชมพูให้มาขึ้นทะเบียน เพ่ือรอ          
การพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงแม้ว่าบัตรสีชมพูจะหมดอายุ ส่วนแผนระยะยาวจะด าเนินการ
คัดกรองแรงงานต่างด้าวจากประเทศต้นทาง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต  

 มติที่ประชุม : ให้ส านักงานแรงานจังหวัดระยองและส านักงานจัดหางานจังหวัดระยองประสาน     
กับกระทรวงแรงงานเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าว และให้น ามารายงานต่อที่ประชุม    
ในครั้งต่อไป 
 
   5.3 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนในจังหวัดระยอง 
        (หอการค้าจังหวัดระยอง) 

   ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง :vโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนมีผิวจราจรคับแคบ             
ไม่รองรับต่อการเจริญเติบโต และความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนของเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในปัจจุบัน    
ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก ซึ่งได้น าปัญหาดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมในครั้ง          
ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ในการประชุมครั้งนี้จึงขอติดตามความคืบหน้า และน าเสนอโครงการขยาย         
เส้นทางจราจร สาย 36 ให้เป็น 8 ช่องทางจราจร พร้อมสะพานข้ามแยกต่างระดับ 
   นายวิโรจน์ รมเยศอ :vจังหวัดระยองมีเศรษฐกิจสามขา ประกอบด้วย ด้ านเกษตร            
ด้านท่องเที่ยว และด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เส้นทางการจราจรไม่ได้รับการพัฒนา 
เช่น ถนนสาย 36 ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงอยาก       
ให้มีการสนับสนุนอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องการขนส่งอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเข้ามาที่จังหวัดระยอง แต่ประเด็นปัญหาที่เป็นกังวลคือ โครงสร้าง พ้ืนฐานของจังหวัดระยอง
ในแต่ละพ้ืนที่มีความพร้อมที่จะรองรับหรือไม่ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและติดตามการสนับสนุนในการผลักดัน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด าเนินการปรับปรุงถนนสาย 36 และขณะนี้ทางสมาคมขนส่งภาคตะวันออก
ได้เสนต่อปลัดกระทรวงคมนาคมด้วยแล้ว 
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    นางคณิศร ไตรรัตน์จรัสพร :vถนนสาย 36 เป็นถนนสายหลักของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวจังหวัดระยองโดยเฉพาะเกาะเสม็ด ปัจจุบันรถของนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะอันตราย นักท่องเที่ยวก็จะหา
เส้นทางอ่ืน ที่จะเข้ามาจังหวัดระยอง แต่ถ้าการจราจรยังเป็นแบบปัจจุบันคาดว่านักท่องเที่ยวอาจจะไปท่องเที่ยว
สถานที่ อ่ืน จึงอยากให้จังหวัดระยองหาเส้นทางสายใหม่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างแท้จ ริง เพราะการท่องเที่ยว           
เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ 
   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง :vถนนสาย 36 เมื่อก่อนได้บรรจุอยู่ในงบประมาณ        
2 ล้านล้านบาท แต่ปรากฏว่างบประมาณตกไป จึงขอมติที่ประชุมช่วยผลักดันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ในการปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรสายดังกล่าว ส่วนถนนสาย 3 (สุขุมวิท) จากอ าเมืองเมืองถึงมาบตาพุด 
ปัจจุบันในช่วงเวลาเร่งด่วนจะเกิดจราจรติดขัด จึงเสนอให้ขยายเป็น 8 ช่องจราจร เพ่ือรองแก้ปัญหาและ             
การรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัดระยอง          
    ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงการทางระยอง :vแขวงการทางระยองได้บรรจุโครงการดังกล่าว     
ในแผนของกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่จังหวัดระยองจะต้องช่วยกันผลักดันให้ได้งบประมาณมาด าเนินการ 
    นายปรัชญา สมะลาภา : ส าหรับเรื่องนี้อยากจะให้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาชายฝั่ง    
ทะเลภาคตะวันออกดว้ย เพราะว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้มีช่องทางที่จะเร่งรัดงบประมาณเข้ามา 
    ประธานที่ประชุม : ให้ส านักงานจังหวัดระยองประสานส่วนราชการและหน่วยงาน           
ที่ เกี่ยวข้องที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนประมวลเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับ            
การสนับสนุนงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และชี้แจงเหตุผล เช่น เป็นถนน                
ที่มีความต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรไปมา          
ของประชาชน ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัดระยอง แต่ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดระยอง โดยส่งเสนอไปหลายช่องทางรวมทั้งเสนอไปที่หอการค้าไทยช่วยผลักดันไปที่กระทรวง
คมนาคมอีกช่องทางหนึ่ง แต่ก็ต้องอาศัยหอการค้าจังหวัดระยองและภาคเอกชนในจังหวัดระยองช่วยบ่น             
ออกโทรทัศนว์่ามีความเดือดร้อน เพราะภาคเอกชนจะเสียงดังกว่าภาครัฐ 
    ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  :vที่ผ่านมาได้เสนอเรื่องนี้ เกือบทุกเวที แต่ที่ได้รับ
งบประมาณมาส่วนมากจะเป็นเฉพาะงบประมาณท่ีน ามาปรับปรุงผิวจราจรเท่านั้น 
    ประธานที่ประชุม : ถนนสาย 36 เป็นเส้นทางที่อ านวยความสะดวกไปถึงจังหวัดตราด       
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะจังหวัดระยองที่ได้รับประโยชน์ จึงให้หอการการจังหวัดระยองประสานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี      
และจังหวัดตราดช่วยกันผลักดันงบประมาณ เพ่ือจะได้มีน้ าหนักเพียงพอ เพราะเป็นถนนของทั้ง 3 จังหวัดที่ใช้ร่วมกัน 
     นางคณิศร ไตรรัตน์จรัสพร :vส่วนถนนบริเวณหาดสวนสน ปัจจุบันไฟฟ้าแสงสว่าง             
ไม่เพียงพอ ปัญหาเพราะไม่มีเจ้าภาพในการรับผิดชอบค่าไฟฟ้า ซึ่งจังหวัดระยองเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงอยาก           
ให้ท าเป็นนโยบายของจังหวัดว่าเส้นทางที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวจะต้องให้มีความสว่างที่เพียงพอ และมีความสะดวก   
และปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมเดินและข่ีจักรยาน 
    ประธานที่ประชุม : ปกติแล้วค่าไฟฟ้าสาธารณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวงเงินให้ไม่เกิน 5% 
ของการจัดเก็บทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ไม่เกินจากนัน้ ปัญหาจริงๆ อยู่ที่ค่าไฟฟ้าหรืองบประมาณค่าดูแลรักษา 
    ผู้แทนนายอ าเภอเมืองระยอง  :vเรื่องระบบฟ้าส่องสว่างบริเวณชายหาดสวนสนเป็น
งบประมาณของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด าเนินการโดยอ าเภอเมืองระยอง การติดตั้งจะเป็น       
แบบฝั่งใต้ดิน ซึ่งใช้งานได้ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นมีการขโมยตัดสายไฟ แต่ผู้รับจ้างก็ได้มาแก้ไขให้หลายครั้งแล้ว     
ล่าสุดก็ยังมีการขโมยตัดสายไฟอีก จึงได้ประสานให้ผู้รับจ้างช่วยแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ จากนั้น            
จะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ดูแลรักษาและป้องกันการลักขโมยสายไฟต่อไป  
   นางคณิศร ไตรรัตน์จรัสพร :vถนนบริเวณหาดสวนสนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง    
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ส่วนท้องถิ่น แต่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
    ประธานที่ประชุม : ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ค่าไฟฟ้า แต่อยู่ที่การขโมยตัดสายไฟ จึงจะต้อง           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ควรที่จะรับไป หรือแบ่งการบริหารจัดการ โดยให้เทศบาลต าบล       
บ้านเพรับผิดชอบ 80% ส่วนอุทยานฯ รับผิดชอบ 20% แต่ก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันการขโมยตัดสายไฟด้วย 
    ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง :vส่วนถนนเลียบชายหาดแม่ร าพึง 
ส านักงานทางหลวงชนบทดุแลรับผิดชอบประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งแต่สี่แยกตะพงถึงลานหินขาว ส่วนลานหินขาว       
ถึงบ้านเพจะเป็นในส่วนของเทศบาลต าบลบ้านเพ ส่วนของปัญหาก็เหมือนกัน คือ การขโมยตัดสายไฟ ปัจจุบัน         
ได้แก้ไขโดยการฝังสายสายและเทคอนกรีตทับ แต่ก็ยังโดนขโมยตัดสายไฟช่วงที่ขึ้นมาจากใต้ดินถึงฟิวส์ จากนั้น          
ได้ประสานกับต ารวจในพ้ืนที่จึงสามารถจับขโมยได้ ปรากฏว่าเป็นช่างที่ติดตั้งสายไฟ และปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือ       
มีร้านค้าที่ชายหาดแม่ร าพึงขโมยต่อสายไฟไปใช้ฝั่งทะเล จึงขอความร่วมมือต ารวจได้ช่วยตรวจติดตามปัญหา             
ก็ได้เบาบางลง และขณะนี้ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยองได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 7 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในช่วง 7 กิโลเมตร ถ้าได้
งบประมาณในส่วนนี้มาก็จะช่วยแก้ปัญหาได้   
    ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง :vเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงาน       
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว      
โดยการติดตั้งระบบส่องสว่าง ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายในการช าระค่าไฟฟ้าได้ ส่วนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว จ านวน           
10 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหาดแหลมเจริญถึงหาดแสงจันทร์ .ขณะนี้              
อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะท าให้มีความสว่างเพียงพอ 
    ประธานที่ประชุม : แต่ยังเป็นห่วงเรื่องการขโมยตัดสายไฟ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนและร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และขอความร่วมมือต ารวจจัดต ารวจ        
สายตรวจช่วยดูแลการขโมยตัดสายไฟรวมถึงการป้องกันการเกิดอาชญากรรม ต่อไป จะต้องมาดูเรื่องแผน               
ในแต่ละด้านของจังหวัดระยอง ปัจจุบันมียุทธศาสตร์v6vด้าน ซึ่งจะต้องเพ่ิมประเด็นด้านสังคม การศึกษา             
และสุขภาพอนามัย รวมทั้งจะต้องท าแผนด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร โดยต้องมีเรื่องการอ านวยความสะดวก        
ความสะอาด ความเป็นธรรม และเรื่องที่ส าคัญคือ เรื่องอาชญากรรม เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึนทุกปี ทางต ารวจและอ าเภอจึงต้องมีแผนเฉพาะในเรื่องนี้ด้วย  

 มติที่ประชุม :v1) ให้ส านักงานจังหวัดระยองประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนประมวลเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และชี้แจงเหตุผล 2) ให้อ าเภอขอความร่วมมือ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใช้ก าลังเทศกิจ หรือ อปพร. และร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ       
เฝ้าระวังการลักขโมยตัดสายไฟ 3) ให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยองช่วยก าชับสถานีต ารวจในพ้ืนที่ช่วยตรวจตราและ    
ดูแลการลักขโมยตัดสายไฟ รวมถึงการป้องกันการเกิดอาชญากรรม และ 4) ให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยองและ         
อ าเภอจัดท าแผนเฉพาะในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมด้านการท่องเที่ยว 
  

    5.4 การจัดหารถดับเพลิงเพื่อสนับสนุนการป้องกันอุบัติภัยบนเกาะเสม็ด 
         (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง : น าเสนอ)   
   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง : ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
มาท่ีเกาะเสม็ดจ านวนมาก และพ้ืนที่เกาะเสม็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีที่พักและที่พักอาศัยเกิดขึ้น
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จ านวนมาก มีนักท่องเที่ยวมาที่เกาะเสม็ดในแต่ละปีประมาณ 350,000 คน ซึ่งปัจจุบันบนเกาะเสม็ดมีรถดับเพลิง
จ านวน 1 คัน และรถบรรทุกน้ าจืดจ านวน 10 คัน โดยเฉพาะกรณีการเกิดไฟไหม้ ซึ่งไม่สามารถน ารถหรืออุปกรณ์
ดับเพลิงจากฝั่งใช้ได้อย่างทันการณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรถดับเพลิง
เพ่ิมอีก 1 คัน เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  
จึงขอน าเสนอคุณลักษณะรถดับเพลิงของกรมป้องกันฯ ให้คณะกรรมการฯ ช่วยพิจารณาว่าบนเกาะเสม็ด           
ควรที่จะมีรถดับเพลิงหรือไม่ และรูปแบบใดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่บนเกาะเสม็ด ถ้าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ       
ในหลักการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองจะได้จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมป้องกันฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ผู้แทนนายอ าเภอเมืองระยอง :vเมื่อได้รับรถดับเพลิงแล้วจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล       
และบ ารุงรักษา และจะใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดประจ ารถดับเพลิง 
   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  :vเมื่อได้รถดับเพลิง         
จะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพดูแลและบ ารุงรักษา ส่วนเจ้าหน้าที่ประจ ารถดับเพลิงจะฝึกอบรม    
ประชาชนในพืน้ที ่
   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง  :vขอเสนอเป็นแนวคิด โดยให้ใช้รถบรรทุกน้ าจืด           
ที่มีอยู่บนเกาะเสม็ดติดตั้งปั๊มดับเพลิง เพราะมีราคาต้นทุนต่ ากว่า ในสภาวะปกติก็ใช้ส่งน้ า แต่เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้       
ก็ใช้ในการดับเพลิง 
   นายปรัชญา สมะลาภา : จังหวัดระยองมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยทุกภาคส่วน      
ช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้หางบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากนั้นก็ส่งมอบ            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ดูแล แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอ     
ที่จะดูแล แต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อจังหวัดระยอง จะต้องหางบประมาณไปช่วยองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาด้วย การที่ด าเนินโครงการและส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล โดยที่ไม่ได้       
ดูโครงสร้างงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะท าให้สิ่งที่ด าเนินการนั้นเสียเปล่า 
   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  :vโครงการจัดหา
รถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนต าบลเพได้ขอรับการสนับสนุนมานานแล้ว ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเพ     
มีความพร้อมที่จะดูแลบ ารุงรักษารถดับเพลิง 
   นายวิโรจน์ รมเยศ :vขอสอบถามว่าถนนบนเกาะเสม็ดพ้ืนที่ผิวจราจรมีความกว้างเพียงพอ
ส าหรับรถดับเพลิงหรือไม่ 
   ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง :vถนนบนเกาะเสม็ดมีผิวจราจร   
กว้างพอส าหรับรถบรรทุก แต่อาจจะท าความเร็วได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากจะมีการติดตั้งเนินชะลอความเร็ว 
   นายเสนาะ รอดระหงษ์ :vขอสนับสนุนในการจัดหารถดับเพลิงเพ่ือช่วยเหลือประชาชน      
และนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร  
   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : บนพ้ืนที่เกาะเสม็ดรถดับเพลิงจะแล่นไปยังจุดเกิดเหตุ
ค่อนข้างล าบากและอันตราย ถ้าจะแก้ไขปัญหาเหตุงไฟไหม้บนเกาะเสม็ด วิธีการเบื้องต้นโดยใช้เครื่องหาบหาม       
และใช้น้ าทะเลเลี้ยง น่าจะได้ผลดีกว่า แต่ถ้าใช้รถดับเพลิงไม่เกิน ๑๐ นาที น้ าก็หมด และค่าบ ารุงรักษาก็ค่อนข้างสูง 
 
   นายวิเชียร กิติไพจิตร :vเกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย   
และชาวต่างชาติ ถ้ามีรถดับเพลิงก็จะเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยว  

 มติที่ประชุม  : ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยองน าข้อสั ง เกต              
ของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาว่าจะให้เป็นไปในรูปแบบใด และจัดท ารายละเอียดพร้อมเหตุผลสนับสนุน            
โดยให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
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วาระท่ี  ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ 

   นายอดิศร พัฒนภักดี :vปัจจุบันจังหวัดระยองจะมีปัญหาเรื่องศูนย์เตือนภัย ในกรณี         
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุระเบิด ขอสอบถามว่าจังหวัดระยองมีศูนย์เตือนภัยที่รวมเป็นศูนย์         
เดยีวกันหรือไม ่
   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง :vศูนย์เตือนภัยในระดับ
จังหวัดยังไม่มี ซึ่งได้ เคยขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว        
ปัจจุบันภาครัฐจะท างานร่วมกับภาคเอกชนของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในการแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุต่างๆ      
รวมทั้งได้มีการร่วมฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจ า 
   นายปรัชญา สมะลาภา : เรื่องการเตือนภัยได้พูดคุยกับอดีต CEOvของบริษัทดีแทค          
ได้ยกประเด็นปัญหาของจังหวัดระยอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและจะต้องสื่อสารกับประชาชนในการเร่งด่วน 
ทางบริษัทดีแทคยินดีที่ให้ความร่วมมือในการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นท่ีที่เกิดเหตุ 
   ประธานที่ประชุม :vให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองประสาน     
กับบริษัทดีแทคในรายละเอียดเพิ่มเติม 
     ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง :.ในการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗         
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งว่าจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการศูนย์บัญชาการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว งบประมาณ ๔๖.๕๖ ล้านบาท ด าเนินการโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด             
ซ่ึงศูนย์แห่งนี้จะเตือนภัยและแจ้งข่าวให้กับประชาชน ขอทราบว่าโครงการดังกล่าว ถูกปรับเปลี่ยนไปด าเนินการ
โครงการอื่นหรือไม ่
     ฝ่ายเลขานุการ :vตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๕๖ ล้านบาท         
ตามโครงการศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว ปัจจุบันได้มีการปรับแก้โดยยกเลิกการ        
จัดซื้อรถดับเพลิงเป็นการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
     ๑. การปรับปรุงห้องศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
     ๒. ติดตั้ งระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุ กเฉินผ่านเครือข่ายใยแก้วน าแสง จ านวน  ๕           
นิคมอุตสาหกรรม 
     ๓. ติดตั้งระบบควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านเครือข่ายใยแก้วน าแสงบริเวณชุมชน          
ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 
     ๔. สร้างจุดอพยพประชาชนและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน ๓ แห่ง  
     ๕. อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุและติดตามเหตุการณ์ฉุกเฉินสนับสนุนจุดรวมพลและอพยพ   
บริเวณชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม 
     นายเสนาะ รอดระหงษ์ :vจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการเกษตร        
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ที่ประชุม           
ได้สรุปว่าจังหวัดระยองขาดแคลนแรงงานประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งจะต้องเตรียมการหาแรงงานล่วงหน้า               
เพ่ือมาช่วยเกษตรกร จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรของจังหวัดระยอง 
      นายประเทือง วงศ์ซิ้ม :vจังหวัดจันทบุรีมีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาได้มี ประกาศ      
อนุญาตให้ใช้แรงงานตามฤดูกาลตามชายแดน ในกรณีของจังหวัดระยองจะมีสิทธิใช้ประกาศนั้นได้หรือไม่ 
     ผู้แทนจัดหางานจังหวัดระยอง : ส าหรับการใช้แรงงานตามฤดูกาล ขณะนี้กระทรวงแรงงาน          
ก าลังพิจารณาเพ่ือจะขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดที่ติดต่อกับชายแดน ส่วนแรงงานต่างด้าว           
ที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้นายจ้างน าแรงงานต่างด้าวไปยื่นบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน       
จัดหางานจังหวัด เพราะกระทรวงแรงงานจะพิจารณาขยายเวลาเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างมายื่นบัญชีรายชื่อ
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เท่านั้น ซึ่งส านักงานจัดหางานจังหวัดได้ท าหนังสือและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทุกคนทราบแล้ว แต่ปัจจุบัน     
นายจ้างยังไม่น าแรงงานต่างด้าวมาขึ้นบัญชีไว้ ส่วนมากจะรอให้ใกล้วันหมดเขตถึงจะมายื่น 
    ผู้แทนผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานระยอง  :.ขอเสนอเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
จังหวัดระยอง เพราะปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นแบบต่างคนต่างท า จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด
ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จึงขอเสนอให้มีคณะกรรมการ      
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 
    ผู้แทนบริษัท พีทีทีฯ :.รายงานสถานการณ์น้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง น้ าที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ า
ของจังหวัดระยอง ณ ปัจจุบัน รวมกันในช่วงเวลานี้ จะต่ ากว่าปีที่แล้ว ประมาณ ๔๐ –v๕๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปีนี้         
จะวิกฤตกว่าปีที่แล้ว เพราะว่าจะมีสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งน้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน         
ประมาณ ๑ ล้าน ลบ.ม./วัน โดยใช้ผลิตน้ าประปาประมาณ ๓ แสน ลบ.ม. ใช้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม       
ประมาณ ๓ แสน ลบ.ม. ใช้ในการรักษาระบบนิเวศและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านชลประทาน ประมาณ ๒ แสน      
ลบ.ม. และส่งไปช่วยจังหวัดชลบุรี ประมาณ ๒ แสน ลบ.ม. ในสภาพแบบนี้ถ้ายังไม่สามารถผันน้ าจากอ่างเก็บน้ า     
ประแสร์ไปใส่อ่างเก็บน้ าดอกกราย อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ น้ าในอ่างเก็บน้ าประแสร์      
จะถูกระบายลงสู่ทะเล เนื่องจากการวางท่อจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ไปอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ า       
ดอกกราย ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร การด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจุดเชื่อมต่อ ถ้าไม่       
สามารถด าเนินการสูบน้ าได้ภายในเดือนมีนาคมจะท าให้เข้าสู่สภาวะขาดแคลนน้ า ส่งผลให้เกิดผลกระทบ             
ต่อจังหวัดระยองในทุกภาคส่วน 
    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  :vเนื่องจากระบบส่งน้ าคลองน้ าแดงคงเหลือ
ประมาณ ๑๐% อาจะมีปัญหาในพื้นที่ จึงอยากให้โครงการชลประทานระยองประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการด าเนินการวางท่อให้แล้วเสร็จทันในช่วงฤดูฝน  
    ประธานที่ประชุม :vก่อนที่จะมาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดระยองได้มีโอกาสพบกับรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน ซึ่ งท่านบอกว่าที่จังหวัดระยองเป็นฐานใหญ่ของกลุ่ มบริษัทในเครือปตท. ในแต่ละปี                    
จะมีโครงการ CSR ในจังหวัดระยอง แต่ปัจจุบันได้ให้โจทย์กับกลุ่มบริษัท ปตท. ที่อยู่ในจังหวัดระยองไปคิดว่า          
จะด าเนินโครงการอะไรที่จะคืนก าไรให้กับชุมชน โดยมีความยั่งยืน เมื่อสรุปโครงการได้แล้วจะจัดให้มีการประชุม
ร่วมกับจังหวัด จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดโครงการในมิติความรับผิดชอบของหน่วยงานว่า        
จะด าเนินกิจกรรม หรือโครงการอะไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนระยองอย่างยั่งยืน โดยให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด การเกษตร ประมง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพอนามัย       
และเสนอโครงการและกิจกรรม ที่ส านักงานจังหวัดระยอง เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกับบริษัท ปตท.  
   มติที่ประชุม :v1) ให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองประสาน        
กับบริษัทดีแทคเกี่ยวกับการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 2) ให้ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดประสานกระทรวงแรงงานในการอนุญาตให้ใช้แรงงานงานต่างด้าวท างานตามฤดูกาลในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 3) 
ให้โครงการชลประทานระยองประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการด าเนินการวางท่อให้       
แล้วเสร็จทันในช่วงฤดูฝน  และ 4) ให้ส านักงานจังหวัดระยองแจ้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดโครงการ
ในมิติความรับผิดชอบของหน่วยงานว่าจะด าเนินกิจกรรมหรือโครงการอะไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนระยอง 
 

เลิกประชุมเวลา 1๖.๓0 น. 
 

 
     ลงชื่อ -วัชรินทร์ ซ้วนขาว- ผู้บันทึกฯ  
           (นายวชัรินทร์ ซ้วนขาว) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

      ลงชื่อ –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ-์  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
             (นายจีรวสัส์ เปรมดษิฐ์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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